

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, HÒND PHƯỜNG CẨM ĐÔNG
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

1. Nêu tóm tắt trích ngang lý lịch của bản thân

- Họ và tên: **ĐINH MAI PHƯƠNG**
- Ngày, tháng, năm sinh: ngày 12 tháng 11 năm 1980
- Quê quán: xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
- Thường trú: Số nhà 50, tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Ứng cử: Đại biểu HÒND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, đại biểu HÒND phường Cẩm Đông khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động HÒND thành phố Cẩm Phả, phường Cẩm Đông nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp hoạt động của các cấp, các ngành, sự ủng hộ vào cuộc của nhân dân và cử tri toàn thành phố, HÒND thành phố, HÒND phường Cẩm Đông đã khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương pháp tổ chức và hoạt động theo hướng dân chủ, thực chất, hiệu quả. Tổ chức, điều hành các kỳ họp có nhiều đổi mới, ban hành Nghị quyết sát với tình hình thực tiễn, hợp lòng dân. Hoạt động giám sát được tăng cường, phạm vi và hình thức giám sát phù hợp, qua giám sát đã kịp thời phát hiện và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước và thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương. Tích cực đôn đốc giải quyết cơ bản các kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Hoạt động của HÒND thành phố, phường Cẩm Đông ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, được nhân dân tin tưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của HÒND thành phố, HÒND phường còn có một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác giám sát, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát và kiến nghị của cử tri tuy đã có chuyển biến tích cực, song có việc chưa kiên trì, chưa quyết liệt nên vẫn còn nội dung chậm được xem xét giải quyết và giải quyết chưa dứt điểm, trả lời cử tri chưa thấu tình, đạt lý.

3. Đặt vấn đề về bản thân khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HÒND thành phố Cẩm Phả, đại biểu HÒND phường Cẩm Đông

Tôi được Ban chấp hành Đảng bộ phường Cẩm Đông giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả, đại biểu HĐND phường Cẩm Đông. Được Hội nghị cử tri tập thể lãnh đạo phường, cán bộ công chức người lao động cơ quan UBND phường Cẩm Đông, cử tri khu phố Tân Lập 4 - phường Cẩm Thủy tín nhiệm cao; được Ủy ban MTTQ thành phố Cẩm Phả (*hiệp thương lần thứ nhất*), Ủy ban MTTQ phường Cẩm Đông (*hiệp thương lần thứ 2, 3*) hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, HĐND phường Cẩm Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, cử tri và nhân dân phường Cẩm Đông.

HĐND thành phố, HĐND phường Cẩm Đông nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố, phường Cẩm Đông trong các nhiệm kỳ trước. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi xin được nói đôi điều suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử: (1) Quê tôi ở Phú Thọ, nhưng được sinh ra và lớn lên trên đất mỏ anh hùng trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác đất mỏ, tôi nhận thấy mình phải cố gắng hết sức để có những đóng góp thiết thực xây dựng quê hương Cẩm Phả nói chung và phường Cẩm Đông nói riêng ngày càng giàu mạnh, văn minh; (2) Hiện nay, phường Cẩm Đông đang tập trung triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, những năm qua kinh tế - xã hội đã có bước phát triển mới. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân đời sống còn nhiều vất vả, khó khăn, nhất là việc làm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều người dân bị mất việc làm, không có thu nhập; kết cấu hạ tầng, môi trường tại một số khu dân cư chưa đáp ứng được mong mỏi của nhân dân; chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ cơ sở còn có những bất cập nhất định; đời sống văn hóa chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh của thành phố... đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề cần có thời gian giải quyết trong điều kiện hiện nay của địa phương.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả, đại biểu HĐND phường Cẩm Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung vào những mục tiêu hành động sau:

(1). Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND thành phố, HĐND phường, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

(2). Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

(3). Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND thành phố, HĐND phường, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương.

(4). Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

(5). Thực hiện tốt chức năng của bản thân là đại biểu HĐND, người cán bộ cấp xã, giữ chức danh Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cẩm Đông.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản thân tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ của Đảng, phải trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với dân./.

Cẩm Đông, ngày 28 tháng 4 năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN



Đinh Mai Phương